

CHOICE IN HEALTH CLINIC

Information for Clients

Tài liệu cho quý khách

Hân hạnh đón chào bạn đến trung tâm chúng tôi. Tài liệu này sẽ cho bạn một khái niệm về những gì sẽ xảy ra trong suốt thời gian bạn ở đây. Cố vấn viên sẽ thông qua mọi chi tiết với bạn, vậy bạn có thể hỏi cô ấy về bất cứ điều gì chưa rõ ràng. Bạn sẽ ở đây khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Điều tất nhiên là ai cũng thấy băn khoăn lo lắng trước khi làm một phẫu thuật y khoa. Xin nhớ rằng mỗi năm ở Bắc Mỹ có đến hơn một triệu lần nạo thai hợp pháp xảy ra. Nạo thai hợp pháp còn ít bị biến chứng hơn cả phẫu thuật cắt thịt dư nửa đây. Thật ra nạo thai còn an toàn cho phụ nữ hơn là mang thai cho đến khi sinh đẻ.

Các mẫu giấy chúng tôi yêu cầu bạn hoàn tất là về quá trình sức khỏe của bạn. Điều quan trọng là bạn cho chúng tôi rõ về bất cứ những bệnh trạng gì mà bạn có thể mắc phải. Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ sự riêng tư cho bạn, và những tin tức bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ kín. *Cũng có một vài trường hợp trong đó không có cơ sở y tế nào có thể bảo đảm tính kín đáo được. Xin hỏi cố vấn viên nếu có gì khiến bạn quan tâm về điều này.*

Dù họa hoàn, sau này chúng tôi có thể cần liên lạc với bạn, ví dụ chúng tôi có kết quả một vài thử nghiệm và muốn trao đổi với bạn chẳng hạn. Nếu chúng tôi gọi điện cho bạn, chúng tôi có thể dùng một tên mật mà thay vì xưng là "Choice in Health Clinic". Số điện thoại của chúng tôi sẽ tự động không hiện lên trên khung số của điện thoại kia.

Các cố vấn viên tiếp khách hàng theo thứ tự lúc họ đến, và có thể bạn phải đợi nửa giờ sau khi đã điền xong mọi giấy tờ. Chúng tôi xin cáo lỗi cho sự bất tiện đó và sẽ tiếp bạn vào lúc nhanh nhất. Nếu bạn có ai cùng đi theo và người đó muốn ra ngoài, chúng tôi yêu cầu họ ở lại đợi cho tới khi bạn đã gặp cố vấn viên xong. Cuộc gặp gỡ với cố vấn viên kéo dài từ 20 đến 30 phút.

Cố vấn viên hỏi lại quá trình sức khỏe của bạn, giải đáp câu hỏi, và yêu cầu bạn ký vào tờ giấy ưng thuận làm phẫu thuật. Nếu bạn thấy chưa chắc chắn về quyết định của mình hoặc còn thắc mắc về việc ngừa thai, bạn sẽ có dịp nói chuyện với cố vấn viên về điều này. Đồng thời cố vấn viên sẽ có mặt với bạn trong buổi phẫu thuật luôn.

Sau khi gặp cố vấn viên, có thể bạn lại phải đợi thêm đôi chút nữa trước khi vào phòng siêu âm. Ở đó bạn sẽ thay vào một áo choàng và cất mọi thứ mang theo vào một ngăn tủ khóa. Cô y tá trong phòng sẵn sóc hậu phẫu thuật sẽ siêu âm cho bạn và có thể giải đáp tiếp mọi thắc mắc. Cô ấy sẽ đo máu và nhịp tim, và cô sẽ thử máu để kiểm tra chất sắt và Rh, một yếu tố của máu. Các thử nghiệm này được làm bằng cách lấy một giọt máu từ ngón tay của bạn. Xong bạn sẽ được yêu cầu đợi trong phòng sẵn sóc hậu phẫu thuật cho đến khi nhân viên phòng phẫu thuật sẵn sàng. Lúc đó cố vấn viên sẽ đến và đưa bạn vào phòng phẫu thuật.

Việc nạo thai thì chỉ khoảng vài phút nhưng bạn sẽ phải ở trong phòng phẫu thuật từ 20 đến 30 phút. Cô y tá ở đây sẽ gắn một ống nhỏ bằng nhựa vào gân tay bạn và nó sẽ nằm yên ở đó cho đến khi bạn sẵn sàng ra về. Ống nhựa này được gọi là "saline lock" và nó giúp chúng tôi bơm thuốc cho bạn được nhanh chóng lúc cần. Bạn sẽ gặp bác sĩ, và bác sĩ có thể hỏi bạn đôi điều về sức khỏe. Bác sĩ cũng sẽ trả lời bất cứ thắc mắc nào bạn muốn hỏi.

Chúng tôi đề nghị một thứ thuốc gọi là Fentanyl giúp giảm đau trong lúc làm phẫu thuật. Đây là một loại thuốc gây mê có thể khiến bạn buồn ngủ và thu giãn, nhưng chúng tôi không cho liều lượng mạnh khiến cho bạn hôn mê. Fentanyl có tác dụng nhanh và thường sẽ hết hiệu lực sau 1 tiếng đồng hồ. Một thứ thuốc khác có tên là Atropine được trộn với Fentanyl giúp ngăn ngừa việc ngất xỉu. Thuốc này có thể sẽ khiến cho bạn thấy khô miệng. Nếu bạn muốn dùng những thuốc này, bác sĩ sẽ chích cho bạn qua ống nhựa saline lock. Có thể bạn sẽ cảm thấy chóng mặt vài phút sau khi chích.

Bác sĩ khám sơ qua cơ thể, bao gồm cả việc khám vùng xương chậu. Bác sĩ làm việc này bằng cách để một tay lên bụng bạn và 2 ngón tay vào âm hộ. Làm vậy giúp bác sĩ biết được vị trí và kích thước dạ con của bạn.

Tiếp theo, bác sĩ đặt một cái mỏ vịt đã khử trùng vào âm hộ, cũng giống như bác sĩ riêng của bạn từng làm khi bạn đi khám thường kỳ và làm thủ nghiệm tìm mầm mống ung thư. Nếu bạn chưa làm thủ nghiệm nào trong vòng 2 tuần vừa qua để xem có bị nhiễm trùng âm hộ không thì bác sĩ chúng tôi sẽ làm chuyện này. (Nếu kết quả bình thường, bạn sẽ không nghe chúng tôi gọi đến, nhưng nếu bạn có bị nhiễm trùng chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng vài ngày sau đó để thu xếp việc chữa trị.)

Cổ tử cung (chỗ thông vào tử cung) sau đó được rửa sạch bằng xà phòng sát trùng và được để thuốc tê vào. Việc này có thể khiến bạn có cảm giác như bị ngứa véo hay bị co rút bắp thịt. Sau đó là việc nới rộng cổ tử cung, việc này kéo dài từ 1 đến 2 phút. Một cái que nhỏ đã khử trùng được đưa cẩn thận vào cổ tử cung, rồi lấy ra, thay thế lần lượt bằng những que khác có kích thước dần lớn hơn, cho tới khi nào cổ tử cung được mở ra khoảng vài mi-li-mét. Đa số các bà thấy thốn hoặc thấy hơi đau vào lúc này. Cố vấn viên sẽ giúp bạn thư giãn, cho bạn biết việc gì đang xảy ra, hoặc giúp bạn không nghĩ tới việc đó, tùy bạn lựa chọn.

Sau khi nông bác sĩ để một ống nhỏ đã khử trùng vào cổ tử cung. Ống này được nối với máy hút, máy hút đó được vận lên từ 1 đến 2 phút để hút hết mọi thứ trong tử cung. Vào giai đoạn này của việc phẫu thuật, tử cung co nhỏ lại, một dấu hiệu bình thường và tốt sẽ khiến bạn thấy như bị đau bụng lúc hành kinh.

Trước khi chấm dứt, bác sĩ làm công việc "nạo vét", dùng một dụng cụ đã khử trùng có hình như cái muỗng để kiểm tra phần trong của tử cung coi còn sót gì không. Rồi có một lần hút chót nhanh. Nếu bác sĩ chưa chắc tử cung đã sạch hết, bác sĩ có thể làm lại 2 bước cuối. Rồi sau đó lấy hết mọi dụng cụ ra, gồm cả mỏ vịt. Cố vấn viên sẽ cho bạn một băng vệ sinh và một quần lót dùng một lần rồi vứt đi.

Đồ hút ra gồm có màng lót tế bào tử cung, nhau, màng bọc nước ối và phôi thai sẽ được kiểm tra trước khi bạn rời phòng để chúng tôi an tâm là đã hoàn tất việc phẫu thuật. Các chất hút ra sẽ được hủy bỏ tùy theo quy chế về môi sinh. Không ai dùng các chất đó vào việc nghiên cứu hay nhằm mục đích nào khác.

Cố vấn viên đo lại huyết áp và nhịp tim cho bạn rồi đưa bạn đến một giường trong phòng săn sóc hậu phẫu thuật. Ở đó bạn có thể nghỉ ngơi trong khoảng độ nửa giờ. Bạn có thể vẫn còn cảm thấy nhẹ đầu vì thuốc. Bạn có thể uống nước hay ăn dặm, hoặc còn đau bạn có thể uống thuốc nếu cần.

Khi bạn thấy khỏe rồi, bạn có thể thay lại áo quần và kiểm tra xem lượng máu chảy ra có bình thường không. Đa số các bà thấy không ra máu gì nhiều hơn lúc có kinh. Cô y tá ở phòng hậu phẫu thuật sẽ lấy ống nhựa saline lock ra và cho bạn thuốc hoặc tài liệu cần để bạn đem về nhà. Cô ta cũng giải thích cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong vòng 2 tuần lễ tới và cho bạn một số điện thoại để gọi nếu gặp vấn đề gì. Cô này cũng cung cấp mọi thứ bạn cần cho bất cứ phương pháp ngừa thai nào mà bạn chọn, và biết chắc là bạn đã có chỗ tốt để trở lại tái khám sau hai tuần.

Đôi khi các bà yêu cầu cho xem hình siêu âm hay ngay cả các chất lấy ra. Nếu bạn cảm thấy hiếu kỳ về điều này, xin cứ tự nhiên thảo luận với cố vấn viên.

Bạn cũng sẽ nhận được một bản câu hỏi để điền vào ở nhà và gửi buu điện lại cho chúng tôi. Việc này để biết ý kiến của các bạn về dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đọc hết mọi câu trả lời chúng tôi nhận được. Chúng tôi sửa đổi căn cứ vào việc quý khách cho chúng tôi biết về kinh nghiệm của họ ở đây, và chúng tôi dựa vào những câu trả lời mới nhận để biết những thay đổi đã làm có đạt hiệu quả không. Vậy cho chúng tôi biết cảm tưởng của bạn nhé!

CONSENT FOR ABORTION PROCEDURE

Sự ưng thuận làm phẫu thuật nạo thai

Tôi quyết định không giữ cái thai này cho tới ngày sanh. Vậy tôi yêu cầu được nạo thai.

Tôi biết rằng phẫu thuật nạo thai, cũng như những phẫu thuật về mổ xẻ khác, có một vài rủi ro nguy hiểm. Tôi đã được góp ý rằng thông thường việc nạo thai còn ít nguy hiểm hơn là mang thai cho đến ngày sanh, và các chứng có hiện nay cho thấy một hay vài lần làm phẫu thuật hút nong và vét đúng cách sẽ không có ảnh hưởng gì đến các lần mang thai và sinh nở về sau.

Các rủi ro của phẫu thuật được giải thích chi tiết ở trang sau của mẫu giấy này. Tôi đã đọc hoặc được đọc cho nghe. Tôi cũng đã có dịp thảo luận mọi thắc mắc về tài liệu này với nhân viên trung tâm.

Tôi hiểu rằng nếu tôi cần được chăm sóc về sức khỏe vì lần nạo thai này thì trung tâm y tế nào chữa trị cho tôi có thể gọi cho Choice in Health Clinic để biết tin tức hoặc ý kiến liên quan đến sức khỏe của tôi. Vậy tôi đồng ý cho Choice in Health Clinic cung cấp các tin tức hoặc ý kiến đó.

Tôi biết rằng nếu những thử nghiệm về nhiễm trùng hôm nay có kết quả là tôi mắc bệnh lậu (gonorrhoea) hay viêm nhiễm chlamydia thì phòng thí nghiệm sẽ phải báo cáo việc này cho cơ quan Y tế Công cộng. Tôi hiểu rằng Choice in Health Clinic sẽ cố gắng liên lạc và chữa trị cho tôi, và họ cũng sẽ báo cho bên Y tế Công cộng biết việc đó.

Tôi hoàn toàn đồng ý để cho Bác sĩ _____ làm việc nạo thai cho tôi, và chữa trị nếu có biến chứng, tùy theo sự định liệu và quá trình thực nghiệm y khoa tốt của bà..

Tôi đồng ý để cho bác sĩ nêu tên trên trung dụng sự tiếp tay của các bác sĩ khác cùng các nhân viên ở trung tâm và cho phép họ yêu cầu hay tiến hành một phần hoặc toàn bộ sự theo dõi, chữa trị hoặc giải phẫu và những người này cũng có quyền tự quyết trong việc theo dõi và chữa trị cho tôi cũng như bác sĩ nêu tên trên.

Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc hoặc được đọc cho nghe và đã được giải thích và tôi đã hiểu nội dung của mẫu giấy này. Tôi cũng đã có dịp trao đổi mọi thắc mắc hoặc những câu hỏi tôi có và tôi đã ký tên.

Chữ ký của quý khách
Client signature

ngày tháng
date

người làm chứng
witness

AFTER AN ABORTION

What to expect

SAU KHI NẠO THAI

Sẽ thấy gì

Ra huyết

Huyết có thể ra trong vòng từ vài ngày đến ba tuần, nhưng số lượng huyết chảy ra thường không nhiều. Vài người chỉ thấy lốm đốm. Thông thường ba bốn ngày đầu thì ra ít, sau đó bắt đầu ra nhiều. Đôi khi có huyết cục, to bằng cả quả trứng, và việc ra huyết cục này khiến bạn thấy đau bụng nhiều hơn. Huyết có thể ngừng ra rồi lại tiếp tục.

Đau bụng

Đau bụng như lúc hành kinh là điều bình thường sau khi nạo thai. Việc đau này là do tử cung co nhỏ lại và do việc tống xuất những huyết cục ra. Vào ngày thứ ba hay thứ tư, có thể đau nhiều vì huyết và huyết cục ra nhiều hơn. Nên thử dùng chai nước nóng hoặc ngồi ở vị thế co đầu gối lên ngực hoặc xoa bóp phần bụng dưới. Nếu bạn muốn dùng thuốc giảm đau, nên dùng Acetaminophen (Tylenol®: 2 hoặc 3 viên loại thường, hoặc 2 viên loại rất mạnh, mỗi 4 tiếng đồng hồ) hoặc dùng Ibuprofen (Advil®: 2 hoặc 3 viên mỗi 4 tiếng đồng hồ) hoặc dùng cả hai thứ. Nếu bạn có thuốc giảm đau lúc hành kinh do bác sĩ cho toa, hãy dùng thuốc đó nếu như hai thứ thuốc acetaminophen/ibuprofen kia không có hiệu lực. Nên tránh dùng ASA (Aspirin®) vì thuốc này có thể khiến ra huyết nhiều hơn.

Các triệu chứng có thai

Nôn mửa, mệt mỏi, đau căng ngực và hay đi tiểu sẽ hết sau 1 tuần. Khi sinh lực của bạn gia tăng, có thể bạn muốn hoạt động nhiều hơn hoặc trở lại làm công việc đòi hỏi nhiều hoạt động thể lực. Nhiều bà cảm thấy khỏe trở lại nhanh và có thể làm được điều này, nhưng cũng có một số người cần nghỉ ngơi trong vòng vài ngày. Bạn cũng có thể thấy rằng hoạt động sẽ khiến ra huyết và đau bụng nhiều hơn. Nếu vậy nghỉ ngơi sẽ giúp bạn khỏe khoắn.

Một vài bà ghi nhận có một chất nước gần giống như sữa chảy ra từ đầu vú. Điều này có vẻ đáng lo nhưng chuyện đó là bình thường và nó sẽ hết. Mang nịt ngực chặt sẽ giúp mau hết nhanh. Còn nếu bạn cứ xem xét ngực mình hoài thì tác động này sẽ khiến việc đó lâu hết. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, hãy dùng đá lạnh chườm ngực hoặc dùng thuốc giảm đau như các thứ thuốc đã đề nghị cho việc giảm đau bụng ở trên.

Những thay đổi khác

Đa số các bà có cảm giác nhẹ nhõm một khi nạo thai xong. Thường họ nghĩ đến chuyện rủi ro nhất và chuyện đó đã không xảy ra. Khi các triệu chứng thai nghén đã qua các bà thấy mình trở lại như xưa.

Tuy nhiên, cũng có sự buồn bã hay cảm giác mất mát, ngay cả khi việc quyết định nạo thai là chuyện dễ làm. Sự thay đổi nhanh chóng trong số lượng kích thích tố tiết vào máu sau khi nạo thai có thể gây nên tâm trạng buồn vui bất thường hay ngay cả một vài lúc xuống tinh thần. Những vấn đề khó khăn trong đời sống của họ mà phần nào đã có ảnh hưởng trong quyết định nạo thai, như khó khăn về tiền bạc hay quan hệ gia đình không hạnh phúc có thể vẫn còn tồn tại đấy.

Đây có thể là lúc mà bạn cần có người ở gần bên để nâng đỡ. Sau phẫu thuật nếu bạn có những cảm giác làm mình ngạc nhiên hay lo lắng xin tự nhiên gọi cho chúng tôi.

Kỳ kinh nguyệt tới

Bạn có thể có kinh trở lại trong vòng từ 4 đến 6 tuần lễ, trừ khi bạn bắt đầu dùng thuốc ngừa thai, thì bạn sẽ có kinh sau khi uống xong vỉ thuốc đầu tiên. **Bạn có thể đình thai nếu giao hợp mà không dùng gì ngăn ngừa từ bây giờ cho đến khi có kinh lần tới.**

What to do

Phải làm gì

Để tránh nhiễm trùng

Trong khi nạo thai vài vi khuẩn đột nhập vào tử cung nhưng sức đề kháng của cơ thể thường ngăn chặn được sự gây ra nhiễm trùng. Có thể bạn sẽ nhận được ít thuốc trụ sinh để tránh bớt nguy cơ nhiễm trùng này. Để giữ gìn chắc chắn cho bên trong tử cung được sạch tốt, chúng tôi đề nghị bạn đừng để gì vào âm hộ trong 2 tuần kể đó. Điều này có nghĩa là không giao hợp, (sinh hoạt tình dục cách nào khác thì được, miễn là đừng để gì vào âm hộ), không dùng băng vệ sinh nhét (dùng băng đóng), không tắm bồn ngồi (tắm vòi sen thì được) không đi bơi hay tắm bồn nước nóng.

Thể dục và thực phẩm

Bạn có thể trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường khi nào bạn thấy sẵn sàng. Như đã đề cập ở trên một số phụ nữ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn đôi chút lúc đầu so với người khác, và đôi khi hoạt động nhiều làm như khiến ra huyết, huyết cục và đau bụng nhiều hơn. Nếu được, nên bắt đầu hoạt động lại từ từ rồi sau đó tăng dần mức sinh hoạt tùy theo sức mình. Nếu bạn thấy mình phải làm việc nhiều hơn ý muốn (vì có con trẻ phải coi sóc hay phải làm thứ công việc không thể bỏ ngang được) thì bạn cũng không làm gì có tác hại lâu dài cho bản thân đâu. Có cái là bạn sẽ cảm thấy mệt mỗi thôi. Vậy nên rón nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt và giữ gìn sức khỏe cho mình.

Thuốc ngừa thai

Nếu bạn đã quyết định dùng thuốc viên ngừa thai, nên uống viên đầu tiên vào ngày chủ nhật. Thuốc viên sẽ bảo vệ bạn khỏi thụ thai sau khi uống vỉ thuốc được 2 tuần đầu. Nếu bạn chích thuốc ngừa thai depo-provera hôm nay, thì sẽ có hiệu quả ngay lập tức. (Nếu bạn đợi sau này mới chích, thì sau khi chích 2 tuần việc ngừa thai mới có hiệu quả). Ngừa thai bằng vòng xoắn có hiệu nghiệm liền ngay khi đặt vòng vào. Nếu bạn sẽ dùng các phương pháp "ngăn chặn" như bao cao su của đàn ông và thuốc diệt tinh hoặc bọc cao su của phụ nữ, thì nên dùng ngay khi bạn giao hợp trở lại.

Tái khám

Bạn cần phải tái khám sau 2 tuần. Lúc đó có thể bạn đã thấy khỏe rồi, nhưng đây là dịp để xác định mọi sự đều tốt đẹp và phương pháp ngừa thai nào bạn dự liệu đã được áp dụng theo đúng ý bạn muốn.

EMERGENCIES CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Hãy gọi cho chúng tôi nếu:

- Bạn bị đau không dứt dù đã uống thuốc theo chỉ dẫn ở trên.
- Bạn ra huyết nhiều đến độ ướt đầm cả băng đóng trong vòng 1 tiếng đồng hồ liên tục trong 3 tiếng như vậy.
- Bạn bị sốt hay nóng lạnh.

Hãy gọi đến văn phòng từ 9 giờ sáng đến 4:30 chiều ở số **(416) 975-9300** các ngày làm việc. Sau giờ làm việc hãy gọi số điện báo (pager) khẩn cấp 416-379-6672 .
Để lại tên và số điện thoại của bạn (gồm cả số ký hiệu vùng - area code). Sẽ có bác sĩ gọi lại cho bạn.

Bác sĩ của bạn hoặc phòng cấp cứu ở bệnh viện cũng có thể giúp cho bạn, nhưng số bác sĩ hay bệnh viện có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ vừa nạo thai xong như chúng tôi thì ít thôi, **VẬY XIN GỌI CHO CHÚNG TÔI TRƯỚC.**

RISKS OF THE ABORTION PROCEDURE

Những rủi ro nguy hiểm của phẫu thuật nạo thai

1. Viêm nhiễm trong tử cung (Endometritis-Viêm nội mạc tử cung) xảy ra sau 2 - 4% số lần nạo thai. Nguy cơ này bớt đi nếu bạn uống trụ sinh vào lúc làm phẫu thuật.

2. Sốt nhau (vài chất trong thai bào còn sót lại trong tử cung) xảy ra sau khoảng 0.5 - 1% số lần nạo thai. Điều này có thể khiến ra huyết nhiều, ra huyết cục, đau bụng nhiều và có khả năng khiến bị viêm nhiễm. Tử cung sau đó có thể tự tổng xuất các chất đó ra, hoặc phải uống thuốc hay phải làm phẫu thuật nạo thai lần thứ hai.

3. Vẫn mang thai (nạo thai thất bại) có thể xảy ra nếu tử cung có hình dáng bất bình thường hoặc thai không nằm trong tử cung. Cũng có thể những trường hợp này chỉ được khám phá ra sau khi nạo thai xong. Dù Bác sĩ đã cố gắng hết sức để lấy thai ra mà không được thì bạn có thể phải trở lại lần nữa hoặc được giới thiệu cho một bác sĩ khác. Với một thai nghén bình thường trong một tử cung bình thường thì chỉ có khoảng một trường hợp như vậy trong 1000 lần .

4. Xuất huyết nội tử cung sau khi nạo thai ("huyết trong tử cung") xảy ra khoảng một lần trong 1000 phẫu thuật. Đây là trường hợp máu tích tụ lại nhanh chóng hơn số máu tổng ra ngoài, kết quả là tử cung căng lớn và đau đớn. Điều này làm bạn khó chịu nhưng không nguy hiểm. Thường được chữa trị bằng cách nạo hút lại lần nữa để đưa máu ra.

5. Băng huyết xảy ra khoảng một lần trong 1000 phẫu thuật. Điều này có thể do tử cung không co bóp lại ("suy nhược") hoặc do sót thai, nhưng những vấn đề đó thường được khám phá và chữa trị ngay tại trung tâm. Xuất huyết cũng có thể do bị tổn thương, như được giải thích ở dưới. Nếu băng huyết xảy ra mà nguyên do không phát hiện được để chạy chữa, chúng tôi sẽ thu xếp để đưa bạn vào bệnh viện ngay.

6. Tổn thương tử cung hay những cơ quan nội tạng khác (ruột non, bàng đái, hay các mạch máu) xảy ra ít hơn một lần trong 1000 phẫu thuật. Nếu Bác sĩ nghi ngờ có một cơ quan nào bị tổn thương, bạn sẽ được đưa đến bệnh viện và giải phẫu để thẩm định hoặc chữa trị vết thương. Các giải phẫu quan trọng như cắt bỏ tử cung, chỉ xảy ra khoảng một lần trong mỗi 10,000 phẫu thuật .

7. Các phản ứng về dị ứng và các phản ứng khác với thuốc men, chất nhựa - latex, hay với các chất liệu khác, có thể xảy ra trong bất cứ tình huống y tế nào. Nếu có phản ứng xảy ra, thì bạn sẽ được chữa trị tại trung tâm bằng các phương pháp trị liệu căn bản, trừ phi nghiêm trọng quá thì phải đưa vào bệnh viện. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ dàn xếp để đưa bạn nhập viện ngay. Các phản ứng về dị ứng nghiêm trọng đối với y dược phẩm thường xảy ra ít hơn so với các phản ứng từ thức ăn hay bị côn trùng cắn.

8. Mỗi năm ở Bắc Mỹ có đến hơn 1 triệu lần nạo thai hợp pháp được làm bởi các y bác sĩ đủ trình độ chuyên môn. Trong số đó chỉ có chừng 10 tử vong. Khoảng phân nửa số tử vong là do thuốc mê và do những vấn đề liên hệ đến thuốc men. Đa số còn lại là do thời gian thai nghén đã lớn hoặc do những tình huống y học cá biệt nào đó.